

Phòng khám đa khoa Hồng Cường 87 Thành Thái Quận 10 TPHCM

Với dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng và tinh thần phục vụ chu đáo, trong nhiều năm qua Phòng khám đa khoa Hồng Cường 87 Thành Thái đã phát triển thành địa chỉ khám chữa bệnh uy tín được người dân TPHCM và các tỉnh lân cận tin tưởng tìm đến chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Hiện tại, khi đời sống nhân dân ngày một được nâng cao, việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người là một nhu cầu cần thiết. thấu hiểu những lo lắng của bệnh nhân khi mắc bệnh, việc băn khoăn trong chọn lựa địa chỉ thăm khám đáng tin cậy, [Phòng khám đa khoa Hồng Cường](#) ra đời, hoạt động xuyên suốt nhiều năm trong lĩnh vực y tế, đảm bảo chất lượng chữa trị, y bác sĩ chuyên nghiệp, tận tâm với bệnh nhân.

Quy mô phòng khám rộng rãi, điều trị bệnh lý đa dạng

Phòng khám đa khoa Hồng Cường 87 Thành Thái được xây dựng sắp xếp đầy đủ các phòng chức năng: phòng khám, phòng điều trị, phòng tiểu phẫu, phòng xét nghiệm, phòng cấp phát thuốc, phòng nghỉ dưỡng... Và đặc biệt quan tâm tới yếu tố tâm lý người bệnh với mong muốn tạo một không gian khám chữa sạch sẽ, tiện nghi, thoải mái và ấm áp cho người bệnh.



Hiện nay Phòng khám đa khoa Hồng Cường được Sở Y Tế cấp phép hoạt động, đảm nhận khám và hỗ trợ chữa trị các bệnh lý chuyên môn sau: bệnh lý sản

- phụ khoa, tai mũi họng, cắt bao quy đầu, đình chỉ thai kỳ bằng thuốc trước 7 tuần tuổi...

Không chỉ thế, để đáp ứng nhu cầu bệnh nhân, phòng khám cũng triển khai các gói khám từ cơ bản, khám dịch vụ, khám theo yêu cầu... người bệnh tới khám được tư vấn và lựa chọn thích hợp với bệnh tình và khả năng tài chính của bản thân.

Đội ngũ bác sĩ

Luôn ý thức được bác sĩ là yếu tố quyết định đến hiệu quả chữa trị và góp phần tạo dựng uy tín cho phòng khám. Phòng khám đa khoa Hồng Cường 87 Thành Thái thu hút các bác sĩ giỏi, chuyên nghiệp, có uy tín lâu năm trong nghề, nhiều kinh nghiệm để chữa bệnh hiệu quả và an toàn. Phục vụ người bệnh trên tinh thần “lương y như từ mẫu”, luôn tạo môi trường hài lòng, cởi mở cho người bệnh yên tâm suốt quá trình chữa trị.

Mỗi khoa chuyên môn sẽ có một số bác sĩ chuyên khoa chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, có chứng chỉ hành nghề phù hợp với phạm vi đăng ký hoạt động của cơ sở. Hơn nữa, mỗi năm các bác sĩ đều tham gia các khóa huấn luyện nâng cao tay nghề, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào công tác hỗ trợ chữa trị, nâng cao tỉ lệ chữa bệnh thành công.

Phương pháp chữa trị hiệu quả

Bên cạnh phát huy hiệu quả của các phương pháp điều trị nội khoa (dùng thuốc); Phòng khám đa khoa Hồng Cường còn tiếp thu những thành quả của y học tiên tiến, ứng dụng các phương pháp mới mẻ như Oxygene, Dao Leep, DHA, ALA-PDT, Dao châm He-ne... vào công tác chữa trị, khắc phục được nhược điểm của các phương pháp cũ, bệnh nhân phục hồi nhanh và hiệu quả điều trị cũng cao hơn.

Dịch vụ y tế chuyên nghiệp

Phương châm “Mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ y tế an tâm và tin cậy”, mỗi người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Hồng Cường 87 Thành Thái đều được tiếp đón bình đẳng, lịch sự, bác sĩ chuyên khoa khám kỹ lưỡng, điều trị thân thiện; nhân viên y tế tận tình, phục vụ chu đáo.



Phòng khám làm việc liên tục từ 8 giờ tới 20 giờ hàng ngày, từ thứ hai tới chủ nhật (kể cả ngày lễ, tết). Người bệnh cũng có thể chủ động đặt lịch hẹn khám trước thông qua hệ thống hotline để chọn lựa thời

gian đi khám thích hợp, tránh ảnh hưởng tới công việc cá nhân.

Hồ sơ bệnh án và thông tin cá nhân của bệnh nhân được lưu giữ điện tử, bảo mật an toàn, khi có nhu cầu sẽ được cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác. Mọi ý kiến đóng góp của quý bệnh nhân đều được nhân viên y tế chúng tôi đón nhận với tinh thần cầu thị, nhằm phục vụ tốt hơn.

Chi phí khám chữa bệnh

Chi phí khám bệnh và điều trị bệnh tại Phòng khám đa khoa Hồng Cường luôn công khai minh bạch, cụ thể, niêm yết giá từng hạng mục điều trị để bệnh nhân thuận tiện theo dõi. Bác sĩ sẽ đưa ra khoản chi phí trị liệu dự kiến cùng các phác đồ điều trị để bệnh nhân chủ động quyết định.

Với phương châm “Tất cả vì sức khỏe cộng đồng”, Phòng khám đa khoa Hồng Cường 87 Thành Thái luôn mong muốn chăm sóc sức khỏe bệnh nhân toàn

diện, suốt quá trình khám chữa bệnh nhân sẽ tận hưởng những dịch vụ chu đáo, tận tình nhất.

Nếu còn thắc mắc, bạn có thể liên hệ với bác sĩ chuyên khoa bằng cách:

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Cường

Địa chỉ: 87-89 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM

Điện thoại: (028) 73070666

Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần từ 08:00 đến 20:00 (bao gồm Lễ, Tết)